

# Kasunduan na Pinapahintulutan ang Paggamit ng Mag-aaral ng isang ASD Owned Device

Ang inyong mag-aaral ay nakatala sa isang programa/paaralan ng ASD at maaaring ipagkaloob ang isang Technological Device, pasulong na tinutukoy sa ita'p. Ang pagtanggap sa Device na ito ay may mga inaasahan at mga responsibilidad. Mangyaring suriin ang mga sumusunod:

- 1. Katanggap-tanggap na Paggamit ng isang Device.** Ang paggamit ng Device, nasa bahay man o sa paaralan, ay para sa mga layuning pang-edukasyon na naaayon sa mga layunang pang-edukasyon.



nakaimbak sa device. Inilalaan ng ASD ang karapatan na siyasatin ang Device at ang mga nilalaman nito anumang oras at sa anumang kadahilanan.

- 9. Personal na Nilalaman.** Ang mag-aaral ay dapat magkaroon ng kamalayan na ang anumang nilalaman (kabilang, ngunit hindi limitado sa, mga dokumento, mga file na audio, at mga

## PAGKILALA SA DEVICE

PANGALAN NG MGA MAG-AARAL: \_\_\_\_\_ Grade: \_\_\_\_\_  
Petsa ng Kapanganakan: \_\_\_\_\_ ID ng Mag-aaral: \_\_\_\_\_

**KASUNDUAN NG TAGAPANGALAGA:** Ako ang tagapangalaga ng mag-aaral na nakalista sa itaas, at kinikilala ko na natanggap ko, nabasa, at nauunawaan ko ang *Kasunduan na Pinapahintulutan ang Paggamit ng Mag-aaral ng isang ASD Owned Device*, kasama ang mga waiver at mga probisyon para sa bayad-pinsala. Dagdag pa, naiintindihan ko na:

Ang aking mag-aaral ay may pananagutan sa pagdadala ng Device na ibinigay sa kanya sa paaralib (paw-araw, ganap na naka-charged, at para sa pag-aalaga at maayos na paggamit ng Device.

Ang kabiguan ng aking mag-aaral na pangalagaan ang Device o ang kanyang hindi tamang paggamit ng Device ay maaaring sumailalim sa kanya ang pagdidisiplina, pagkawala ng pribilehiyo ng paggamit ng Device, at/o pagsangguni sa pagpapatupad ng batas.

Responsable ako sa pagsubaybay at pangangasiwa sa paggamit ng aking mag-aaral sa Device, kabilang ang pag-access nito sa Internet, sa labas ng paaralan.

Ako ay may pananagutan sa pagbabayad para sa anumang pinsala sa o pagkawala ng Device na nakatalaga sa aking mag-aaral.

Responsable ako sa pagtiyak ng pagsunod ng aking mag-aaral sa mga tuntunin ng *Kasunduan na Pinapahintulutan ang Paggamit ng Mag-aaral ng isang ASD Owned Device*.

Pangalan ng Tagapangalaga (Nakalimbag)

Lagda ng Tagapangalaga

PetagCID 10Lang (ms)-BDC 0.00000912 0 612 7